



การอบรมหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์



เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 และเปิดการอบรมหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การอบรมหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์จัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) ได้ริเริ่มให้มีขึ้นรุ่นที่ 1 เมื่อปี 2556 มีเยาวชนที่สำเร็จไปแล้วจำนวน 348 คน ได้รับผลการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมพบว่าบุตรหลานมีการเปลี่ยนแปลง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทางสร้างสรรค์หลายๆ ด้าน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญญา 2560 ครั้งที่ 4



เมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญญา 2560 ครั้งที่ 4 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยก่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา มีประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 2 อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร และรองอธิบดีฯ เป็นผู้สังเกตุการณ์ และมีผู้พิพากษาเข้าร่วมสัมมนารวม 202 คน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาการเขียนคำพิพากษาศาลฎีกา”

กิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 3



วันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายประเภทต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ผู้นำเครือข่ายชุมชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ต้องขังในเรือนจำ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีนักเรียนและครูของโรงเรียนสารวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 715 คน ในการนี้ นายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกิจกรรมทำความดีฯ



เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกิจกรรม “ทำความดีน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” แจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

กิจกรรมเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 หลักสูตร ประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเื้อง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้เข้าใจและเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 76 คน ในการนี้ นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธิกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

